

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรหนองสูง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2  
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2567

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ	งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงาน ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่น ๆ		
1	โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกและบริการ ประชาชนกิจกรรมการบังคับใช้กฎ หมายและบริการประชาชน	อำนวยความสะดวกและ บริการประชาชน	/					1 ต.ค.66 - 31 พ.ค. 67	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินได้รับ การบริการด้วย ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
2	โครงการปฏิรูประบบงานตรวจ กิจกรรม ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการ บังคับใช้กฎหมาย	อำนวยความสะดวกและ บริการประชาชน	/				-	1 ต.ค.66 - 31 พ.ค. 67	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินได้รับ การบริการด้วย ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

3	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	แนวความคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ (๑) พื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ (๒) การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้า ยาเสพติด (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนว ชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม (๖) การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด	/				1 ต.ค.66 - 31 มี.ค. 67	สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้า ยาเสพติด
---	--	---	---	--	--	--	------------------------	--

4	<p>โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้นปราบปรามการผลิต การค้า ยาเสพติด</p> <p>งบรายจ่ายอื่น</p> <p>สำหรับดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด</p>	<p>แนวความคิดแก้ไขปัญหา</p> <p>ยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง ในการ</p> <p>ดำเนินการอย่างเป็นระบบ (๑)</p> <p>พื้นที่แหล่ง ผลิต ภายนอกประเทศ (๒)</p> <p>การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด</p> <p>(๓) การปราบปราม กลุ่มการค้า</p> <p>ยาเสพติด (๔) การเสริมสร้าง</p> <p>ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตาม</p> <p>แนว ชายแดน (๕)</p> <p>การป้องกันยาเสพติด ในแต่ละ</p> <p>กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม</p> <p>เป็นรูปธรรม (๖)การปรับสภาพแวดล้อม</p> <p>ที่เหมาะสม</p> <p>(๗) การ ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้</p> <p>ติดยาเสพติดให้ เข้าถึงการบำบัด</p> <p>รักษาและการลดอันตรายหรือ</p> <p>ผลกระทบจากยาเสพติด</p>	/				1 ต.ค.66 - 31 มี.ค. 67	<p>ปราบปราม สืบสวน จับกุมแก้ไข</p> <p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>ตามยุทธศาสตร์ชาติ</p>
---	---	--	---	--	--	--	------------------------	--

5	<p>โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้า ยาเสพติด งบรายจ่ายอื่น โครงการบริหารจัดการสกัดกั้น Heart Land</p>	<p>แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ใน การดำเนินการอย่างเป็นระบบ (๑)พื้นที่แหล่ง ผลิต ภายนอกประเทศ (๒)การสกัดกั้นกานำเข้าส่งออกยาเสพติด (๓)การปราบปราม กลุ่มการค้า ยาเสพติด (๔)การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของหมู่ บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติด ในแต่ละ กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม (๖)การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (๗)การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้ เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตราย หรือผลกระทบจากยาเสพติด</p>	/				1 ต.ค.66 - 31 พ.ค. 67	<p>มีมาตรการและความเข้มข้นในการ เฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติด ติดตามบริเวณแนวชายแดน และบริเวณที่มีความเสี่ยง ด้วย การเสริมกำลัง ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อ เฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของขบวนการ ลักลอบยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงาน ด้านยาเสพติด ทั้งในไทย- ต่างประเทศ เพื่อปราบปราม เครือข่ายค้ายาเสพติดอาชญากรรม ข้ามชาติ รวมถึงการสกัดกั้น ในบริเวณที่มี การ ขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือ ทางน้ำ</p>
---	--	---	---	--	--	--	-----------------------	---

6	<p>โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้นปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด งบรายจ่ายอื่น</p> <p>โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p>	<p>สลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ระวางการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวบริเวณชายแดนและบริเวณที่มีความเสี่ยง</p>	/				1 ต.ค.66 - 31 พ.ค. 67	<p>สลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องยาเสพติด ระวางการลักลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวบริเวณชายแดนและบริเวณที่มีความเสี่ยงด้วยการเสริมกำลังในพื้นที่เป้าหมายเพื่อแผ่ระวางความเคลื่อนไหวของขบวนการ ลักลอบยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานด้านยาเสพติดทั้ง ในไทย-ต่างประเทศ เพื่อปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการสกัดกั้นในบริเวณที่มีการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือ ทางน้ำ</p>
---	--	---	---	--	--	--	-----------------------	---

7	<p>โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรมและ บริการประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและ บริการประชาชน งบ ดำเนินงาน ภารกิจชุมชน สัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม(ชมส.)</p>	<p>กิจกรรมการเข้าปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ ในพื้นที่เป้าหมาย ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ และ ฝึกอบรมอาสาสมัคร โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1) พิจารณาเลือกพื้นที่เป้าหมายตาม หลัก เกณฑ์ที่กำหนด 2) จัดทำแผนงานให้ สอดคล้องกับวิถีชุมชน 3) กำหนดเป้าหมาย เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปฏิบัติการชุมชน เป้าหมายใหม่ ส่วนที่ 2 ปฏิบัติการชุมชน เป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้แล้ว 4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบ 5) ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 6) แสวงหาความร่วมมือ 7) ดำเนินการป้องกัน เจริญรุก ตามหลักการ 8) ดำเนินการที่แสดงออกถึง การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 9) ดำเนิน กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ 10) ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง ตำรวจกับประชาชน 11) ต้นนกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารด้านการ ป้องกันอาชญากรรม</p>	/					1 ต.ค.66 - 31 พ.ค. 67	<p>1.ประชาชนในชุมชน เข้าใจถึง วัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติ งาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เน้นการ ให้บริการเชิงรุก 2.เด็กและเยาวชนมีความรู้ 3.ได้รับความร่วมมือกับ องค์กร ภาคเอกชน 4. ดำเนินการป้องกันเชิงรุก ในพื้นที่ตามหลักการตำรวจชุมชน 5.ดำเนินการ ที่แสดงออกถึงการให้บริการที่ดี แก่ประชาชน 6.ดำเนินกิจกรรมที่เป็น สาธารณะประโยชน์ 7. ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัม พันธ์และความเข้าใจ อันดีระหว่าง ตำรวจกับประชาชน 8. ดำเนิน กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้าน การป้องกันอาชญากรรม</p>
---	---	--	---	--	--	--	--	-----------------------	--

8	<p>โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเสพติด กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า งบรายจ่ายอื่น สำหรับเป็นค่าตอบแทนครูตำรวจ D.A.R.E</p>	<p>สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการจัดการเรียน การสอน โดยเน้นการพัฒนา หลักสูตร การเรียนการสอน และเสริมกิจกรรม นอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด ทั้งการใช้จ่ายเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด</p>	/					1 ต.ค.66 - 31 มี.ค. 67	<p>เด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย อยู่อย่างเหมาะสมผ่าน กระบวนการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นการ พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนและเสริมกิจกรรม นอกหลักสูตรที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย เพื่อ ป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ปัญหาเสพติดทั้งการ ใช้จ่ายเสพติดและการตก เป็นเหยื่อในการค้ายาเสพ ติด</p>
9	<p>โครงการ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ</p>	<p>1.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ขับขี่ ยวดยานพาหนะมีวินัยจราจรและปฏิบัติ ตาม กฎหมาย 3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน</p>	/					1 ต.ค.66 - 31 มี.ค. 67	<p>ลดอุบัติเหตุทางถนน และการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2567</p>

10	เงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา	/					1 ต.ค.66 - 30 เม.ย. 67	การสืบสวน สอบสวนการป้องกัน และ ปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง อาญา สามารถนำ ตัวผู้ต้องหา มา ดำเนินการตามกฎหมายได้
11	การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรม การป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและค้ายาเสพติด	การป้องกัน ปราบปรามเฝ้าระวังความ เคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบยา เสพติด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงาน ด้านยาเสพติดทั้งในไทย-ต่างประเทศ เพื่อ ปราบปรามเครือข่าย การค้า ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการสกัดกั้นใน บริเวณที่มีการขนส่งสินค้า	/					1 ต.ค.66 - 31 มี.ค. 67	สามารถป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด

